

ครูสภาเชือดเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวปลอมตัวครู

นำเสนอเมื่อ : 8 มิ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ยอดนิยมของไทย ได้นำเสนอข่าวที่มีหัวข้อข่าวว่า **ครูสภาเชือดเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวปลอมตัวครู** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

"ครูสภา"จับได้เจ้าหน้าที่รับจ้างปลอมตัวครู เจอแล้ว 1 ราย
รายที่หนองคาย สั่งพินหนาทที่พร้อมแจ้งความดำเนินคดี ส่วนผู้จ้าง 8 ราย มีเพียงคนเดียวใช้สมัครเป็นครูเทศบาลสุดท้ายต้องลาออก ที่เหลืออีก 7 รายยังไม่ทันไขความแตกซะก่อน
"ชัยยศ"เผยอีก2ปีเปลี่ยนระบบขอตัวมีทดสอบการสอนและสัมภาษณ์

วันนี้(8มิ.ย.)ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากคณะทำงานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่า มีการตรวจพบการปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 8 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบทราบว่า มีเจ้าหน้าที่คุรุสภา 1 รายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวก็ยอมรับว่ามีพฤติกรรมข้างตนจริง โดยที่เข้าไปเพราะต้องการช่วยเหลือเพื่อน ดังนั้นคุรุสภาจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวพ้นจากความเป็นพนักงานคุรุสภาทันที ส่วนผู้ที่ว่าจ้างทั้ง 8 รายนั้น มีเพียงคนเดียวที่ได้นำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปใช้สมัครเป็นครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล แต่ก็ได้ลาออกจากการเป็นครูไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก 7 คนยังไม่ทันได้นำไปใช้เพราะความแตกก่อน ทั้งนี้ คุรุสภาได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว และเตรียมรวบรวมข้อมูลเสนอ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ เพื่อทราบต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับผู้เกี่ยวข้องของทั้ง 9 รายนี้ได้ถูกขึ้นบัญชีดำไว้แล้วจะไม่สามารถมาขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้อีก

“ขณะนี้คุรุสภาเตรียมปรับระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ จากเดิมที่คุรุสภานุมัติให้ตามการรับรองใบปริญญาของสภามหาวิทยาลัย แต่การขอใบอนุญาตฯรูปแบบใหม่ จะต้องมีการสอบวัดความรู้วิชาชีพครู สอบวัดทักษะการเรียนการสอน ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่ตกผลึกแต่เบื้องต้นคณะกรรมการคุรุสภาต้องการให้วัดทักษะการสอนของผู้ที่ขอใบอนุญาตฯ โดยถ้ายกเลิกวิธีนี้อาจความยาวไม่เกิน 15 นาที หรือให้เจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์การสอน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขอใบอนุญาตฯมีความรู้ความสามารถในการสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจะมีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดูทัศนคติด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มใช้ระบบใหม่นี้ได้ในปี 2561”ดร.ชัยยศกล่าวและว่า การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระบบใหม่นี้ จะเปิดกว้างสำหรับคนที่ไม่ได้จบครูโดยตรงด้วย เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น แต่ก็ต้องไปเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภาด้วย ทั้งนี้เชื่อว่าการขอใบอนุญาตฯระบบใหม่นี้ จะช่วยคัดกรองคนอยากเป็นครูและมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริงได้

ที่มา [เดลินิวส์ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 14.56 น.](#)